



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
13 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, thailandplus, js100

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า นอกจากพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ผ่านการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 14 วัน แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการคัดกรองป้องกันควบคุมโรคในผู้ที่เดินทางกลับเข้าประเทศทุกคนอย่างเคร่งครัด แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอาจยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในชุมชน จึงขอให้ประชาชนอย่าประมาทการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ไม่นำตัวเองไปสัมผัสกับความเสี่ยง และเมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ควรลงทะเบียนในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อกักตัวครบ 14 วัน และกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของ สร. อย่างเคร่งครัด โดยแยกตัวจากผู้อื่นจนครบ 30 วัน และสวมหน้ากากตลอดเวลา

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, nationweekend, thebankokinsight, businesstoday, kapook)

- สถานการณ์ในประเทศไทยวันที่ 12 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อใหม่ 5 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ (อุซเบกิสถาน 1 ราย, ญี่ปุ่น 1 ราย, อินเดีย 2 ราย และสหรัฐอเมริกา 1 ราย) เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,312 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 96 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,466 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

- นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ว่า ไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย เพราะปัจจุบันคนไทยเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้น และล่าสุดของนักฟุตบอลดังกล่าวไม่มีอาการป่วย ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในรพ. กักตัว 14 วัน ตามมาตรฐานควบคุมโรคของ สร. รวมถึงนักฟุตบอลในทีมมีการตรวจและกักตัวเช่นเดียวกัน เหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะเดียวกับที่ จระยอง

ประเด็นผลกระทบ

1. นักฟุตบอลชาวอุซเบกิสถานติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv)

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถ้าระยะเวลาของนักฟุตบอลที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ น่าจะติดเชื้อมาจากต้นทางมากกว่าติดเชื้อในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ในสถานที่กักกัน 14 วัน ตามมาตรฐานของ สร. เมื่อออกจากสถานที่กักกันส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อน 3 คน มีการตรวจคนที่สัมผัสใกล้ชิดในทีมเดียวกันและสัมผัสด้วยกันก็ไม่พบผู้ติดเชื้อ การหาต้นตอภายในประเทศไทยจึงยาก เพราะตรวจทั้งหมดแล้วให้ผลลบ ส่วนประเด็นการกักตัว 14 วันเพียงพอหรือไม่ ตามมาตรฐานสากลส่วนใหญ่ใช้ 14 วัน ซึ่งแม้จะคุมได้ไม่หมดแต่จะให้ไปกักตัวที่บ้านอีก 14 วัน รวมเป็น 28 วัน ซึ่งน่าจะเพียงพอ แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามโพสต์)

- ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. เผยว่า ก.การท่องเที่ยวฯ และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีการประสานกับ สร. ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้มีการตรวจอย่างเข้มข้น ละเอียดทุกขั้นตอน การตรวจพบนักกีฬาติดเชื้อเท่าที่ทราบข้อมูลยังไม่ได้ชี้ชัดว่าติดเชื้อจากที่ไหน และมีโอกาสที่จะติดเชื้อมาจากต้นทางก่อนเดินทางมายังประเทศไทย ยืนยันว่าการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักกีฬาที่ติดเชื้อและทีมได้ทำตามมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs, nationtv)

- นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยภาพผลการตรวจของตนเองว่าไม่ติดโควิด 19 พร้อมโพสต์ข้อความในเพจ "ลุงเนวิน" ขอให้ประชาชนชาว จ.บุรีรัมย์ ไม่ต้องกังวล เพราะไม่มีใครเข้าใกล้นักแข่งรายนี้ มากเท่ากับนายเนวินและนักเตะของทีมแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ChiangmaiNews)

- นายกรวีร์ ปริศนานันท์กุล รองประธาน บ. ไทยลีก จก. กล่าวถึงการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในนักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชาวอุซเบกิสถาน ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันไทยลีก 1 และ 2 รวม 4 คู่ ว่า สร.ต้องการให้เลื่อนแข่งขันเฉพาะคู่ที่มีประเด็นเท่านั้น คู่อื่นที่ตรวจเชื้อไปแล้ว ทุกคนผลเป็นลบหมดแข่งขันได้ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thaipbs)

-นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า ทีมฟุตบอลราชบุรีมิตรผลได้แข่งขันนัดอุ่นเครื่องกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 30 ส.ค. มีนักฟุตบอลและทีมเดินทางไปร่วมการแข่งขันประมาณ 40 คน แต่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นนักฟุตบอลที่ลงแข่ง 11 คน ได้ประสานสสจ.ราชบุรี รพ.ราชบุรี สสอ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปกครองจังหวัด มาร่วมกันประชุมหารือ โดยจะนำผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดมาสอบสวนโรคและตรวจเป็นครั้งที่ 2 รวมถึงรวบรวมข้อมูลของผู้ใกล้ชิดและครอบครัวด้วย

-นพ.ชวนนท์ อิมอาบ รอง นพ.สสจ.ราชบุรี กล่าวว่า หลังสอบสวนโรคในวันนี้ (12 ก.ย.) แล้ว หากยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย.) จะครบกำหนด 14 วันหลังจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จะทำการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 เพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โปสต์ทูเดย์, innnews)

-ที่คลับเฮาส์สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด เจ้าหน้าที่ทีมและนักฟุตบอลรวม 51 คน เข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ซ้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ ด้าน ผจก.ทีมกำชับนักเตะเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นในระยะนี้

2. มาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งการให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามแนวชายแดน และกำชับให้มีการดูแลตลอดเวลา โดยที่ผ่านมามีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ เช่น ทหาร ตำรวจ ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ลดอัตราการลาพักตามวงรอบออกไป ดังนั้นขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาว่า ค่อนข้างน่าเป็นห่วง มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าราย และเริ่มพบในหลาย ๆ เมือง คาดการณ์ว่าประมาณ 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทย มาตรการที่ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งบุคลากรการแพทย์เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดนเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสอดส่อง อย่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาโดยเฉพาะตามพรมแดนธรรมชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า

-นายชนพทล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้นำปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ อส. ทำความเข้าใจกับร้านค้าบริเวณด่านสิงขร ต.คลองวาฬ ให้ช่วยสอดส่องแรงงานต่างด้าวที่อาจลักลอบเข้ามาจากชายแดนเมียนมาพร้อมทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด่านสิงขรให้ปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

-นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม เรียกประชุมคกก.โรคติดต่อ จ.นครพนม เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ตามแนวชายแดน และการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2563

3. พบผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ปิดรับคนไทยในประเทศมาเลเซียที่เดินทางกลับประเทศชั่วคราวระหว่าง 12-25 ก.ย. เนื่องจากทางการมาเลเซียประกาศห้ามเดินทางเข้า-ออกผ่านด่านบูกิต รัฐเคดาห์ ตรงข้ามด่านพรมแดนสะเดา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยในมาเลเซีย ขอให้คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางบกในช่วงเวลาดังกล่าวลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางโดยเลือกด่านพรมแดนอื่น

4. ประชาชนแจ้งพบต่างชาติเดินทางมาพบแพทย์จำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @witchii_noey โปสต์ข้อความว่า ได้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ละเที่ยวบินจะมีคนไทยกลับจากต่างประเทศเพียง 20% อีก 80% เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพบแพทย์ที่รพ.ดังแฉมานาน โดยมีการจ่ายเงินจำนวนมากให้กับรัฐเพื่อไม่ต้องกักตัว

-ด้านทวิตเตอร์ของ mthai ชี้แจงว่า กรณีกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อรักษาโรค จะเข้ากักตัวแบบ Hospital Quarantine นำตัวขึ้นรถส่งตรงเข้ากักตัวในห้องพักรพ. 14 วัน ดังนั้นไม่ใช่ไม่กักตัวแต่เป็นการกักตัวในรพ.

Fake News

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Siamfocustime

-นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา แจ้งว่า ตามที่มีข่าวทางเฟซบุ๊กว่ามีชาวพม่าป่วยเป็นโรคโควิด 19 ใน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง และเข้ารับการรักษาตัวที่รพ. จากการตรวจสอบข้อมูลในรพ.ที่ผู้โพสต์อ้างถึง ยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยชาวเมียนมาในพื้นที่ และไม่เคยให้ข้อมูลกับหน่วยงานหรือบุคคลที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

-นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดตะสีมา นพ.สสจ.พังงา ยืนยันว่า ไม่พบผู้ป่วยโควิดชาวเมียนมาตามที่ผู้โพสต์กล่าวอ้าง และขอให้ความมั่นใจกับประชาชนชาวพังงา ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังผู้ป่วยในพื้นที่ และยังคงมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, xinhua, thebangkokinsight, nationtv, tnntailand)

ประเด็นข่าว

-อินเดีย พบผู้ป่วยเพิ่ม 97,570 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมง นับเป็นสถิติสูงสุดในรอบวัน

-สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อใหม่ 1,007 ราย เป็นตัวเลขติดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด

-พม่า ห้ามเดินทางออกอย่างกึ่ง-สั่งระงับเที่ยวบินภายในประเทศ หลังพบผู้ป่วยใหม่ 272 ราย

-ฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่มีแผนล็อกดาวน์อีกระลอก แต่จะใช้มาตรการอื่นอย่างเข้มงวดแทน รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อย่างเร่งด่วน และให้อำนาจทางการท้องถิ่นในการลดชั่วโมงทำการของกิจการบางประเภท

-เม็กซิโก ผู้ป่วยสะสมกว่า 658,000 ราย สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก เสียชีวิตกว่า 70,000 ราย เป็นอันดับ 4 ของโลก แต่คาดว่าผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจมีมากกว่า 120,000 ราย เนื่องจากช่วงกลางเดือนมี.ค. - ต้นเดือนส.ค. มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายที่ไม่มีการตรวจสอบ

-ฟิลิปปินส์ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 186 ราย เป็นจำนวนผู้เสียชีวิตในวันเดียวสูงสุดของประเทศ และสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,935 ราย ยอดสะสม 257,863 ราย

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,806 ราย เป็นวันที่ 5 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันเดียวมากกว่า 3,000 ราย

-สถานการณ์การทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 28,649,519 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 312,224 ราย อาการรุนแรง 60,889 ราย รักษาหายแล้ว 20,574,287 ราย เสียชีวิต 919,577 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐฯ 6,636,247 ราย 2.อินเดีย 4,657,379 ราย 3.บราซิล 4,283,978 ราย 4.รัสเซีย 1,051,874 ราย และ 5.เปรู 710,067 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ 125 ของโลก ขณะที่พม่า ยอดสะสม 2,422 ราย

รางวัลพัฒนาและบริการโรคหลอดเลือดสมอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.รพ.ศ. กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา เป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของ รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ Thailand ANGELS ช่วยประสานงาน จัดเตรียมข้อมูลของการรักษาผู้ป่วย เพื่อเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานของ World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล จำเป็นต้องมีการเทียบเคียงคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งรางวัลระดับสากลนี้จะเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การประเมินมาตรฐานของ World Stroke Organization มีศูนย์หลอดเลือดสมองที่ได้รับรางวัลระดับ Diamond 2 แห่ง ระดับ Platinum 9 แห่ง และระดับ Gold 17 แห่ง ส่วนรางวัล Thailand ANGELS AWARDS 2019 ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองของประเทศไทย รองรับการประเมินสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify : SSCC) มีรพ.ที่ได้รับรางวัลระดับ Diamond 1 แห่ง ระดับ Platinum 4 แห่ง ระดับ Gold 7 แห่ง และระดับ Stroke Ready 65 แห่ง

ปัญหาการฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 ซึ่งโควิด-19 เริ่มระบาด มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 2,551 ราย คิดเป็น 3.89 ต่อแสนประชากร หรือเพิ่มขึ้น 22% คล้ายคลึงกับการเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ 23 ปีก่อน กรมฯ ได้ศึกษาและพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับกองปราบปราม เพื่อพัฒนาทีมเฉพาะกิจป้องกันการฆ่าตัวตายบนโลกโซเชียล เป็นการเปิดมิติการทำงานรูปแบบใหม่ของงานด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยในอนาคต ร่วมกับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 โดยกองปราบปรามจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการคอยประสานกับ Influencer และกรมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับการประสานผู้ที่มีความเสี่ยง จะช่วยตรวจสอบสถานที่ และประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือ จากนั้นกรมฯ จะเข้ามาดูแลผู้มีความเสี่ยงต่อไป

เปิดตัวไลน์ “ทีนคลับ”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.มนัส งามเกียรติศักดิ์ รองผอ.สำนักงานนายการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า ได้เปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้และความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง โดย TEEN CLUB จะเป็นศูนย์กลางความรู้ต่าง ๆ ที่วัยรุ่นมักมีข้อสงสัยแต่อาจจะไม่กล้าถามใคร ทั้งในรูปแบบบทความและวิดีโอ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่อง มอบบริการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรีที่สถานบริการเครือข่ายของ สปสช. ทั่วประเทศ

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สปสช. จัดเวทีเสวนาเรื่อง "แบน 3 สารพิษ ต่อชีวิตคนไทย" โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช., นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี และ นส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมอภิปราย

-นายวิฑูรย์ กล่าวว่า มีงานวิจัยจำนวนมากพบว่าสิ่งมีชีวิต เช่น ปู ปลา หอย ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน พบการตกค้างในผลไม้ แม้ว่าเกษตรกรจะไม่ได้ใช้กับผลไม้โดยตรง สะท้อนว่าพาราควอตสะสมในสิ่งแวดล้อมและเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งการตรวจสอบของ สธ. พบการตกค้างในผักถึง 1 ใน 4 ของตัวอย่างที่ตรวจ และพบการตกค้างในสายรกของทารก แม้ว่าแม่จะไม่ได้ทำเกษตรโดยตรง ประเทศทางยุโรปู้และ

ประเด็นข่าว

ยกเลิกใช้เมื่อ 13 ปีก่อน ส่วนประเทศอื่น ๆ ทอยแบนจนปัจจุบันมีถึง 61 ประเทศ แม้แต่ประเทศใหญ่ๆ ที่เป็นผู้ผลิตพาราควอตเองก็ยังแบน

-นส.สารี กล่าวว่า ถ้าดูแต่ละครอบครัว อย่างน้อยต้องมี 1 คนที่มีประวัติเกี่ยวกับมะเร็ง และต้นทางของโรคคืออาหาร ในกรณี 3 สารพิษถือเป็น เรื่องที่รับไม่ได้ที่ประเทศผู้ผลิตไม่ใช่แต่ส่งออกมาให้เราใช้ ดังนั้น ควรเป็นหลักการพื้นฐานในการแบนทั้ง 3 สาร

-นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การที่จะผลักดันมาตรการการแบนและการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ผู้บริโภคต้องบอยคอตผลิตภัณฑ์ที่มี สารตกค้าง ดังนั้น การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญ สปสข. ซึ่งมีเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกว่า 7,000 ตำบล พบว่ามีกว่า 2,000 ตำบล ที่ขับเคลื่อนเรื่องเกษตรปลอดภัย เป็นตัวอย่างสะท้อนว่าการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคสามารถทำได้จริง

การรับประทานอาหารคลีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำการเลือกกินอาหารคลีนที่ถูกวิธี ดังนี้ 1.จัดอาหารให้มีความสมดุล แบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆ เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ 2.กินอาหารเข้าทุกวัน หลังจากตื่นนอน 1 ชั่วโมง 3.เลือกกินเนื้อสัตว์ชนิดไม่ติดมัน เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ ไข่ หรือพืชตระกูล ถั่ว และอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืชไม่ขัดสี ขนมปังโฮลวีท ในทุกมื้อ 4.กินอาหารที่มีไขมันดีทุกวัน เช่น ถั่ว อะโวคาโด น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันสุขภาพชนิดอื่นๆ 5.เลือกอาหารที่มีกากใยสูง วิตามินและแร่ธาตุ จากผักสดและผลไม้ 6.ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ 2-3 ลิตร 7.หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปต่างๆ เช่น น้ำตาล ขนมปังขาว เส้นพาสต้า เป็นต้น และ 8.งดเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ำอัดลม และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งหากกินอาหารคลีนควบคู่กับการออกกำลังกาย จะทำให้น้ำหนักลดลง และยังช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกายได้อย่างดี

ข่าวปลอมน้ำดื่มหนุมานนั่งแท่นรักษา มะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js00

-ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความเรื่อง “ดื่มน้ำดื่มหนุมานนั่งแท่น รักษาโรคมะเร็ง” ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ หนุมานนั่งแท่นเป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารสำคัญอาจมีส่วนในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอด ทดลอง แต่เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้นและเป็นการศึกษาวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด ที่สำคัญ ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

